

รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเขตบางคอแหลม
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔

วันศุกร์ที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๓๐ - ๑๔.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมเจริญราษฎร์ สำนักงานเขตบางคอแหลม

ผู้มาประชุม

๑. นายวิฑูรย์	อภิสิทธิ์ภูวกุล	ประธานคณะกรรมการ
๒. นางสาวกัลยา	ลิขิตสารวิทย์	รองประธานคณะกรรมการ
๓. แพทย์หญิงลลิตา	วีระวิทยานันท์	อนุกรรมการ
๔. แพทย์หญิงพรรณพร	ศรีเจริญล้ำค่า	อนุกรรมการ
๕. นางสุดารัตน์	ตั้งประจักษ์ภักดี	อนุกรรมการ
๖. นางสาวปราณี	นฤมลจรรยา	อนุกรรมการ
๗. นางสุกัญญา	แต่งศรี	อนุกรรมการ
๘. นายแสวง	แข่งดี	อนุกรรมการ
๙. นางบุญนง	สม้อ	อนุกรรมการ
๑๐. นายอนันต์ชัย	บุญตะนัย	อนุกรรมการและเลขานุการ
๑๑. นางสาวศิวพร	ยศตรา	อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๑๒. นางสาวประภัสสร	ภูมิสถาน	อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๑๓. นายปิยวัฒน์	สายแสง	อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๑๔. นางไอลรา	โฉมศรี	อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๑๕. นางปทุม	ฉลาดกิจศิริกุล	อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม

๑. นายอัศววัฒน์	เทพหัสติน ณ อรุณยา	อนุกรรมการ
๒. นางอัจฉรา	ณ สงขลา	อนุกรรมการ
๓. นางสุไร	แก้วทอง	อนุกรรมการ
๔. นายลือศักดิ์	เอกชน	อนุกรรมการ

ผู้ร่วมประชุม

๑. นางสาวแก้วตา	วรกาญจน์
๒. นายบวร	งามทิพย์
๓. นายขนิษฐา	ศรีงามเมือง
๔. นางกาญจนาวรรณ	วิสัยนาม
๕. นายแพทย์เกรียงไกร	ตั้งจิตรมณีศักดิ์ดา

<p>ระเบียบวาระที่ ๑</p> <p>นายวิฑูรย์ อภิสิทธิ์ภูวกุล ประธาน คณะอนุกรรมการฯ</p>	<p>เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ</p> <p>๑.๑ หลักเกณฑ์เพิ่มเติมในการเสนอโครงการ</p> <ul style="list-style-type: none"> - กิจกรรมเยี่ยมบ้านผู้ป่วยสำนักงานอนามัยได้แจ้งว่าไม่สามารถทำได้เนื่องจากต้องใช้ผู้มีความรู้เฉพาะทางในการแนะนำผู้ป่วยหากนำผิดวิธีอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพผู้ป่วยได้ - การจัดกิจกรรมออกกำลังกายต้องพิจารณาตามความเหมาะสมของชนิดกีฬากับกลุ่มเป้าหมายและวัดผลลัพธ์การดำเนินกิจกรรมได้ชัดเจน - โครงการที่มีการจัดซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิเพื่อคัดกรองโรค Covid-๑๙ ต้องพิจารณาถึงความเสี่ยงต่อการติดเชื้อในพื้นที่ มีความจำเป็นในการจัดซื้อหรือไม่ เมื่อคัดกรองและพบผู้มีความเสี่ยง มีวิธีการจัดการอย่างไรต่อ ในกรณีการฝึกอบรมหรือให้ความรู้ในการป้องกันโรคสามารถดำเนินการได้ - การปรับปรุงศูนย์สุขภาพชุมชน ไม่สามารถจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์หรือปรับปรุงโครงสร้างของศูนย์สุขภาพชุมชนได้ - เรื่องการป้องกันไข้เลือดออก กรณีประชาชนขอจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ให้พิจารณาว่าเป็นหน้าที่ของประชาชนหรือชุมชนในการใช้อุปกรณ์หรือไม่ เช่นการซื้อเครื่องพ่นไต่ยุง ทรายาอาเบต กิจกรรมมีการวัดผลชัดเจนหรือไม่ กรณีหน่วยงานราชการจัดซื้ออุปกรณ์ต้องมีเหตุเร่งด่วนหรือการระบอบอย่างรุนแรง <p>๑.๒ การทบทวนมติอนุมัติโครงการในการประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเขตบางคอแหลมครั้งที่ ๑/๒๕๖๔</p> <ul style="list-style-type: none"> - จากข้อมูลที่คุณอนุกรรมการฯได้ทราบจากสำนักงานอนามัยเนื่องจากรายละเอียดในโครงการที่ ๑๓-๑๔-๑๕-๑๖-๑๗ มีการขอใช้งบประมาณเพื่อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในศูนย์สุขภาพชุมชน คณะอนุกรรมการจึงมีความจำเป็นต้องทบทวนมติในการพิจารณาโครงการ - โครงการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวเชิงป้องกันในชุมชนเมืองอยู่ดี ศูนย์บริการสาธารณสุข ๑๘ เป็นผู้เสนอ คณะอนุกรรมการฯมีมติให้นำไปปรับปรุงแก้ไขรายละเอียดปรับลดค่าอาหารเป็น ๕๐ บาท และอาหารว่าง ๒๕ บาทผู้เสนอโครงการของงบประมาณค่าอาหารอาหารว่างและเครื่องดื่มในการจัดกิจกรรม ๑๒๐ บาทต่อวัน/คน ไม่เกินกับที่ระเบียบกำหนด ผู้เสนอโครงการยื่นยันรายละเอียดค่าอาหารอาหารว่างเครื่องดื่ม ๑๒๐ ต่อวัน/คนไปปรับแก้ไขจึงขอให้นำประเด็นค่าอาหาร อาหารว่าง และเครื่องดื่มหารือในที่ประชุมเพื่อใช้เป็นแนวทางที่ชัดเจนร่วมกัน
<p>มติที่ประชุม</p>	<p>รับทราบ</p>
<p>ระเบียบวาระที่ ๒</p> <p>นายอนันตชัย บุญตะนัย เลขานุการฯ แพทย์หญิงลลิตา วีระวิทยานันท์ อนุกรรมการฯ</p>	<p>เรื่องรับรองรายการประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเขตบางคอแหลมครั้งที่๑/๒๕๖๔ วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔</p> <p>คณะอนุกรรมการท่านใดมีข้อความหรือมีข้อเสนอแนะให้ทำการแก้ไขให้แจ้งเจ้าหน้าที่ทราบ</p> <p>แก้ไขนามสกุล จากวีระวิทยานันท์ เป็นวีระวิทยานันท์</p>

นางไอรยา โฉมศรี อนุกรรมการ และผู้ช่วยเลขานุการ มติที่ประชุม ระเบียบวาระที่ ๓ นายอนันตชัยฯ	แก้ไขชื่อในลำดับที่ ๗ จากนางอัยรา เป็น ไอรยา การมอบหมายหน้าที่เพื่อพิจารณากลับกรองโครงการก่อนเสนอมาที่สำนักงานเขตเนื่องจาก ศูนย์บริการสาธารณสุขมีบุคลากรที่มีความรู้ทางด้านสุขภาพอนามัยประกอบด้วยหัวหน้าพยาบาล ของศูนย์บริการสาธารณสุข ๑๒ และ ๑๘ ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะอนุกรรมการฯ จึงเห็นควร มอบหน้าที่ให้หัวหน้าพยาบาลศูนย์บริการสาธารณสุขเป็นผู้แนะนำการเขียนโครงการให้กับกลุ่ม ประชาชนก่อนนำโครงการมาเสนอ
แพทย์หญิงลลิตาฯ	ศูนย์บริการสาธารณสุข ๑๒ และ ๑๘ สามารถแนะนำผู้เสนอโครงการในส่วนของหลักการและ เหตุผลได้แต่ในส่วนอื่นๆ คณะอนุกรรมการฯทุกท่านควรร่วมมือกันในการแนะนำกลุ่มประชาชน
นางพุม ฉัตรกิจศิริกุล อนุกรรมการ และเลขานุการ	ในส่วนของรายละเอียดเรื่องงบประมาณที่ใช้ในโครงการ ศูนย์บริการสาธารณสุข ไม่มีความเชี่ยวชาญ เมื่อแนะนำกลุ่มประชาชนแล้วได้นำโครงการไปเสนออนุกรรมการฯแล้วมีมติให้นำโครงการกลับไป แก้ไขเรื่องของงบประมาณอาจทำให้กลุ่มประชาชนเกิดความท้อใจในการเสนอโครงการ
นายแพทย์เกรียงไกร ตั้งจิตรมณีศักดิ์ดา อนุกรรมการฯ	เสนอให้มีการจัดอบรมการเขียนโครงการให้กับกลุ่มประชาชนในเรื่องหลักการและเหตุผลให้วิทยากร จากสำนักงานอนามัยเป็นผู้บรรยาย รายละเอียดเรื่องงบประมาณให้ฝ่ายการคลังของสำนักงานเขตเป็น วิทยากรบรรยายและให้คำแนะนำให้ผู้นำชุมชนและภาคประชาชนมีความเข้าใจตรงกัน
นายอนันตชัยฯ	ฝ่ายพัฒนาชุมชนได้มีการจัดอบรมการเขียนโครงการให้กับผู้มีความสนใจเมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว ๑ รุ่น จำนวน ๒๕ คน เนื่องจากสถานการณ์โควิด-๑๙ และจะมีการจัดอบรมอีก ๑ รุ่น วัน เวลา จะแจ้งให้ทราบต่อไป
ประธาน	คณะอนุกรรมการฯทุกท่านมีความตั้งใจอยากให้โครงการได้รับงบประมาณสนับสนุน ซึ่งมีหลาย โครงการที่น่าสนใจแต่เนื่องจากท่านผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตได้ไปประชุมคณะอนุกรรมการฯ ติดตามผลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพกลุ่มเขตกรุงเทพใต้ให้ท่านผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต ได้ให้ข้อสังเกตจากการที่ได้เข้าร่วมประชุมดังกล่าว
นางสาวกัลยา ลิขิตสารวิทย์ รองประธาน อนุกรรมการ	- โครงการในเขตบางคอแหลมที่มีรายละเอียดกิจกรรมเกี่ยวกับการเยี่ยมบ้าน สำนักงานอนามัยได้ให้ ข้อสังเกตว่าผู้ที่ไปเยี่ยมบ้านต้องมีความรู้หรือผ่านการอบรมถึงจะลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยได้ - โครงการซื้ออุปกรณ์ในศูนย์สุขภาพชุมชนไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ของกองทุนฯไม่สามารถซื้อได้ - โครงการเกี่ยวกับ Covid-๑๙ การขอซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิ สำนักงานอนามัยให้ข้อสังเกตว่าภายในชุมชน มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อมากแค่ไหน ถ้ามีความจำเป็นอาจจะจัดซื้อได้ และเมื่อซื้ออุปกรณ์มาวัด อุณหภูมิแล้วพบผู้มีความเสี่ยงจะดำเนินการอย่างไร และต้องมีการวัดผลของการดำเนินการให้ชัดเจน - การทำเจลแอลกอฮอล์ต้องมีมาตรฐาน การนำไปใช้ต้องได้ผล - โครงการเกี่ยวกับใช้เลือดออกภาคประชาชนไม่สามารถจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ได้ เนื่องจากไม่มีอำนาจหน้าที่ กรณีหน่วยงานราชการจัดซื้ออุปกรณ์ต้องมีความจำเป็นเร่งด่วนหรือมีการระบาดของโรครุนแรงเท่านั้น

นายแพทย์เกรียงไกร...

นายแพทย์เกรียงไกรา	- หลักเกณฑ์ที่สำนักอนามัยได้ตั้งข้อสังเกตจะทำให้การอนุมัติโครงการมีข้อจำกัดจนเกินไป จึงขอแสดงความเห็นว่าการเยี่ยมบ้านหรือให้กำลังใจสามารถทำได้แต่ต้องเขียนหลักการเหตุผลให้สอดคล้อง เช่นกรรมการชุมชนไปเยี่ยมลูกบ้านไปดูแลสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ก็สามารถทำได้ ไม่มีความจำเป็นต้องเป็นนักวิชาการ กิจกรรมทำแอลกอฮอล์เจลล์สามารถทำได้โดยสอดแทรกความรู้ เรื่องการล้างมือ การรักษาความสะอาด
ประธาน	โครงการใดที่ประชาชนได้ประโยชน์จริงและมีระเบียบที่อ้างอิงได้ เห็นควรพิจารณาอนุมัติ
มติที่ประชุม	รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๔	เรื่องเพื่อพิจารณา ๑. พิจารณาโครงการที่มีมติไม่อนุมัติในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ และปรับปรุงแก้ไขตามที่ คณะอนุกรรมการฯ ได้ให้คำแนะนำแล้ว
นายอนันตชัย	ทบทวนมติที่ประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ในโครงการลำดับที่ ๑๓ ถึง ๑๗ หลังจากได้มีมติอนุมัติในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ซึ่งในโครงการมีรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ในศูนย์สุขภาพชุมชน ต่อมาสำนักอนามัยให้ข้อสังเกตว่าศูนย์สุขภาพชุมชนไม่สามารถซื้อวัสดุอุปกรณ์ได้จึงอยากขอมติที่ประชุมในครั้งนี้ว่ามีความเห็นอย่างไร
ประธาน	ในการซื้อวัสดุอุปกรณ์ในโครงการดังกล่าวมีความเป็นไปได้ที่จะอนุมัติได้หรือไม่ หรือต้องปรับแก้ไข ส่วนใดเพื่อให้สามารถจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ได้
นายแพทย์เกรียงไกรา	การซื้อครุภัณฑ์ให้ศูนย์สุขภาพชุมชนสามารถซื้อได้ขึ้นอยู่กับกรเขียนหลักการและเหตุผลให้สอดคล้องกับอุปกรณ์ที่จะซื้อ เช่นการซื้อตู้เก็บอุปกรณ์ให้ใช้หลักการและเหตุผลว่าตอนนี้ที่เก็บอุปกรณ์ในศูนย์สุขภาพ ไม่เพียงพอจึงต้องซื้อตู้เก็บอุปกรณ์ การซื้อเก้าอี้ในศูนย์สุขภาพชุมชนควรให้เหตุผลว่าต้องการให้ประชาชนที่มาใช้บริการไม่ยืนแออัดอยู่หน้าศูนย์สุขภาพ หรือการซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิควรให้เหตุผลว่าเมื่อวัดอุณหภูมิและพบว่ามีไข้จะได้แนะนำว่าไม่ควรไปเดินในชุมชนหรืออยู่ใกล้ผู้อื่นเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค สรุปคือโครงการที่เสนอของงบประมาณเพื่อซื้อวัสดุอุปกรณ์ สามารถอนุมัติได้ทั้งหมดแต่ต้องมีเหตุผลและที่มาของการซื้ออุปกรณ์
แพทย์หญิงพรรณพร ศรีเจริญล้ำค่า อนุกรรมการฯ	ขอความชัดเจนเรื่องค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่มในการจัดกิจกรรมเพื่อใช้เป็นแนวทางเดียวกัน ในการพิจารณาโครงการ
นางสาวกัลยา	เสนอให้ใช้เกณฑ์ตามระเบียบการจัดกิจกรรม ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ไม่เกิน ๑๒๐ บาท/คน/วัน โดยเจ้าของโครงการจัดอาหารให้เหมาะสมกับช่วงเวลาในการจัดกิจกรรม
มติที่ประชุม	โครงการเกราะป้องกัน Covid-๑๙ ในลำดับที่ ๑๓ ถึง ๑๗ คณะอนุกรรมการฯ มีมติอนุมัติโครงการ โดยให้ปรับแก้ในหลักการและเหตุผลตามที่ท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ แนะนำ เมื่อแก้ไขแล้วให้นำโครงการเสนอขอรับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ กรุงเทพมหานคร โดยไม่ต้องนำกลับมาพิจารณาในที่ประชุม เนื่องจากจะเสียเวลาให้ถือว่าที่ประชุมอนุมัติ ส่วนรายละเอียดค่าอาหาร อาหารว่างในการจัดกิจกรรมให้ใช้งบประมาณไม่เกิน ๑๒๐ บาท/คน/วัน และจัดอาหารให้เหมาะสมกับราคาและช่วงเวลาในการจัดกิจกรรม

นายอนันตชัย...

นายอนันตชัย	พิจารณาโครงการลดโรคในกลุ่มผู้สูงอายุชุมชนวัดไผ่เงิน ผู้เสนอโครงการได้ปรับแก้รายละเอียดตามคำแนะนำของอนุกรรมการฯ เรียบร้อยแล้ว ท่านใดมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมหรือไม่
แพทย์หญิงพรรณพรฯ	เห็นควรปรับรายละเอียดค่าตอบแทนวิทยากร เนื่องจากการจัดกิจกรรมนั้นใช้เวลา ๔ ชั่วโมง โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ ๑๐.๐๐ – ๑๔.๐๐ น. แต่เบิกจ่ายค่าตอบแทนวิทยากร ๒ คน เพียงคนละ ๑ ชั่วโมง ซึ่งไม่สัมพันธ์กับช่วงเวลาที่ฝึกอบรม
นายปิยวัฒน์ ฉายแสง อนุกรรมการ และผู้ช่วยเลขานุการ	ปรับแก้ไขค่าอาหารเป็น ๗๐ บาท/คน/วัน อาหารว่างและเครื่องดื่มละ ๒๕ บาท/คน/วัน เพื่อใช้เป็นแนวทางเดียวกันกับโครงการอื่นๆ ที่ได้รับการอนุมัติ
มติที่ประชุม	อนุมัติโครงการ โดยมีเงื่อนไขให้ปรับแก้ค่าอาหารเป็น ๗๐ บาท/คน/มื้อ อาหารว่างและเครื่องดื่ม ๒๕ บาท/คน/มื้อ และเพิ่มค่าตอบแทนวิทยากรให้สัมพันธ์กับช่วงเวลาที่จัดกิจกรรมตามที่คณะอนุกรรมการฯ แนะนำ เมื่อแก้ไขแล้วให้นำโครงการเสนอขอรับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร โดยไม่ต้องนำกลับมาพิจารณาในที่ประชุม
นายอนันตชัยฯ	โครงการชุมชนวัดไผ่เงินปลอดโควิด-๑๙ , โครงการร่วมใจพัฒนาต้านภัยโควิด ๑๙ โครงการจิตอาสาวัดพระยาไกรระยะ ๓ ด้านภัยโควิด , โครงการชุมชนวัดจันทร์ในด้านภัยโควิด ๑๙ โครงการปรับเปลี่ยนวิถีใหม่ยุคโควิด(ชุมชนโรงแก้ว) ทั้ง ๕ โครงการนี้มีรายละเอียดคล้ายกันและได้ปรับแก้ตามที่คณะอนุกรรมการฯ แนะนำเรียบร้อยแล้ว อนุกรรมการฯท่านใดมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมหรือไม่
มติที่ประชุม	อนุมัติโครงการ โดยมีเงื่อนไขให้ปรับแก้ค่าอาหารเป็น ๗๐ บาท/คน/มื้อ อาหารว่างและเครื่องดื่ม ไม่มีแอลกอฮอล์ ๒๕ บาท/คน/มื้อ เพื่อให้เป็นแนวทางเดียวกันกับโครงการอื่นๆที่ได้รับการอนุมัติ
นายอนันตชัยฯ	พิจารณาโครงการส่งเสริมความรู้ผู้ดูแลผู้ป่วยติดเตียงชุมชนสวนหลวง ๑ โดยผู้เสนอโครงการได้รับคำแนะนำการเขียนโครงการจากศูนย์บริการสาธารณสุข ๑๒ และได้แก้ไขตามที่คณะอนุกรรมการฯ แนะนำเรียบร้อยแล้ว อนุกรรมการฯท่านใดมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมหรือไม่
มติที่ประชุม	อนุมัติโครงการ โดยมีเงื่อนไขให้ปรับแก้ค่าอาหารเป็น ๗๐ บาท/คน/มื้อ อาหารว่างและเครื่องดื่ม ไม่มีแอลกอฮอล์ ๒๕ บาท/คน/มื้อ เพื่อให้เป็นแนวทางเดียวกันกับโครงการอื่นๆที่ได้รับการอนุมัติ
นายอนันตชัยฯ	พิจารณาโครงการที่มีผู้เสนอเข้ามาใหม่ จำนวน ๒ โครงการ ๑. โครงการเยี่ยมบ้านเสริมสร้างกำลังใจ ป้องกันสมองเสื่อม และซึมเศร้า ผู้เสนอโครงการ กลุ่มพลังสตรีกรุงเทพมหานครสร้างสรรค์สังคม วัตถุประสงค์ - เพื่อให้ผู้สูงอายุ อาสาสมัคร บุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ มีความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพอนามัยสำหรับผู้สูงอายุ และสุขภาพอนามัยของตนเอง - เพื่อส่งเสริมให้อาสาสมัครสาธารณสุข บุคคลในครอบครัวผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้ตระหนักถึงการดูแลผู้สูงอายุเพื่อประเมินคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุและสร้างกำลังใจให้ผู้สูงอายุเห็นคุณค่าของชีวิตพร้อมดำรงชีวิตต่อไป - เพื่อให้ผู้สูงอายุ เข้าสู่บริการพื้นฐานของรัฐ ดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข - ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุทั้ง ๓ แขวง - เชื่อมโยงส่งต่อข้อมูลและปัญหาที่พบ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง